

**การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561  
คำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ  
"ค.ค.ศ."  
และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษฯ**

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.ค. 2561

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 คำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ  
“ค.ค.ศ.” และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว “พ.ค.ศ.”



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๐๑๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ “ค.ค.ศ.”  
และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว “พ.ค.ศ.”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๕๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ที่มีพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ  
จัดส่งเอกสาร หลักฐานและรายละเอียดของบุคลากรดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทน  
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ “ค.ค.ศ.” และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครู  
การศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว “พ.ค.ศ.” ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔  
มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  
ให้กับพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานจึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าตอบแทนพิเศษ เงิน พ.ค. สำหรับพนักงานราชการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  
และจะดำเนินการโอนเงินประจำงวดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แต้เมษร)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาการนเทศ  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

- 2.บัญชีจัดสรรรายเขต
- 3.บัญชีจัดสรรรายคน

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561